



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
เป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงาน กสทช. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงาน กสทช. ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และประกาศขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงาน กสทช. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงาน กสทช. ตามประกาศดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ข้อเขียน) ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงาน กสทช.

กรณีผู้สมัครรายใดที่ไม่เห็นด้วยกับผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้ อาจอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ กสทช. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีประกาศนี้

อนึ่ง หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามที่กำหนด สำนักงาน กสทช. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิทธิในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน กสทช.

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. โดยสำนักงาน กสทช. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. <http://www.nbt.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	เลขที่ใบสมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่สมัคร
๑	วช ๐๐๑	นางสาวนงลักษณ์ วัชรเกียรติพงษ์	วิศวกรชำนาญการ
๒	วก ๐๐๒	พันโท จักกรินทร์ เกษมสิริโยธิน	วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
๓	วก ๐๐๓	นายปิยบุตร พรหมรุ่งเรือง	วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
๔	ศก ๐๐๑	นางสาวกนกวรรณ ตันพลสิทธิ์	เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง
๕	นง ๐๐๓	นายดลธีร์ โชคสิทธิ์กร	นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับสูง
๖	นส ๐๐๒	พันโท รังสิมันต์ เปี่ยมทองคำ	นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการระดับสูง
๗	นส ๐๐๓	นายศักร์กมล พลรักษ์ชัย	นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการระดับสูง

